



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า
ที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จำนวน 12 ราย ดังนี้

ลำดับ	อาจารย์ที่รับเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน	สาขาวิชา
1	รศ. ดร.รติยา ธูวพานิชยานันท์	นายณัฐภัทร กิ่งแก้ว	เทคโนโลยีระบบเกษตร
2	ผศ. ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์	นายจิรสิน ศรีดาพันธ์	เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
3	รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง	นางสาวฐิติวรรณ อินทะ	รังสีประยุกต์และไอโซโทป
4	ผศ. ดร.ภัสสร วรณพินิจ	นางสาวชนิกานต์ จิระปฏินันท์	วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์
5	รศ. ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์	นางสาวณัฐวรา อัครกตัญญู	วิศวกรรมอุตสาหการ
6	รศ. กันต์ธกรณ์ เขาทอง	นายศุภกิจ บุญไพจิตร	วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
7	ผศ. ดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์	นางสาวศิริชญา เหลืองจากรุธร	วิทยาการพืช
8	ผศ. ดร.อรอนงค์ ผิวนิล	นางสาววรัญดา ไตรภิกษยาโสภณ	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9	ดร.วรวรรณิณี เกตุคง	นางสาวกิริมา พฤกษ์ศรี	วิทยาศาสตร์การอาหาร
10	ดร.อรุชยา สนแจ้ง	นายชนธนคร ถ้ำเพชร	เทคโนโลยีการบรรจุ
11	รศ. ดร.อำพร เสน่ห์	นางสาวชลธิชา หมอยาดี	เทคโนโลยีการบรรจุ
12	รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช	นางสาวธนพร จรบурมย์	พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รวมถึงหลักฐานแสดงการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่คณะได้รับจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัย **ที่อีเมล fgracwc@ku.ac.th** ภายใน **วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566** เพื่อจกได้ดำเนินการในส่วนของการทำสัญญารับทุนซึ่งจะได้ประสานงานไปในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย